

Nhßng ngßi khách trên xe buýt nhìn vßi vß thßng cßm khi ngßi phßn nß trß xinh đßp lßn dß lên chißc xe buýt bßng cây gßy màu trßng.



Cô trß tißn cho bác tài, và dùng tay dò đßm tßng chißc ghßngßi, tß tß đi xußng theo lßi đi gißa xe và tìm đßc cß ghß trßng bác tài đã nói. Rồi cô ngßi vào chß, đßt chißc cßp lên lòng và chißc gßy dßa vào chân.

Đã mßt năm rồi tßng ngày Susan, khi ßy mßi 30 tußi, bß mù. Do mßt chßn đßan y khoa sai lßm khißn cô thành khißm thß. Cô đßt nhiên rồi vào mßt thß gißi tßi đßn, phßn nß, tuyßt vßng, chß còn bißt thßng thân trách phßn. Và cô phßi bám chßt vào chßng cô, Mark. Mark là mßt sĩ quan không lßc và anh yêu vßi cß trái tim bßng lòng chung thßy: mßt tình yêu mãnh lißt nhß 5 năm trßc mßi yêu nhau. Khi vß bß mßt thß lßc, thßy cô chìm sâu trong tuyßt vßng, anh xót thßng và quyßt đßnh giúp vß lßy lßi sßc mßnh cũng nhß sß tß tin – nhßng gì cô ßy cßn đß có thß tìm lßi sß đßc lßp cho bßn thân.

Cußi cùng, Susan cßm thßy cô đã sßn sàng trß lßi làm vißc, nhßng cô sß đi đßn đó bßng cách nào? Trßc đó cô vßn thßng đi xe buýt, nhßng bây giß cô quá sß nên không thß đi lßi trong thành phß mßt mình. Mark tßng nguyßn lái xe đßa cô đi làm hàng ngày mßc dù nßi làm vißc cßa hß hai đßu thành phß. Thoßt đßu, đßu này an ßi Susan, và khißn cho Mark thßy đß chßu vì đã làm đßc vißc bßo vßngßi vß khißm thß cßa anh hißn giß cßm thßy bßt an trong mßi chuyßn.

Tuy nhiên, chßng bao lâu Mark nhßn ra cách sßp xßp nhß thß không ßn, không giúp đßc cho Susan tß hòa nhßp vßi hoàn cßnh mßi. Anh tßng nhß: Susan cßn phßi đi xe buýt trß lßi. Nhßng cô còn quá yßu đßi, quá bi quan- cô sß phßn ßng nhß thß nào vßi nhßng tình hußng trên xe? Đßng nhß Mark đß đßan, Susan kinh hoàng trßc ý kißn đi xe buýt nhß trßc.

“ Cô cay đßng nói: “ Em mù lßa! Lam sao em bißt em đang đi đßu? Em có cßm giác anh mußn bß em.”

Trái tim Mark nhß vß ra khi nghe nhßng lßi này, nhßng anh bißt mình phßi làm gì. Anh hßa vßi Susan rßng anh sß đi xe buýt vßi cô mßi sáng và mßi chißu bao lâu cũng đßc cho đßn khi cô đã quen và tß lo lißu đßc.

Tình yêu và tình yêu ...

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m

Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 12:27

Quả đúng như vậy. Trong suốt 2 tuần, Mark, một cựu quân nhân, đi cùng với trên xe buýt đi với mình ngày. Anh dạy cô cách đưa vào các giác quan kia, nhất là thính giác, để xác định xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh giúp cô vượt qua những khó khăn và các tài xế xe buýt những người có thể trông chừng cô và dành cho cô một chỗ.



Cùng với Susan quyết định cô đã sẵn sàng để tự mình đi xe buýt. Buổi sáng thứ sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, những người bạn đồng hành xe buýt, những người cùng chung lòng chung thủy, sẵn kiên nhẫn của cô. Và vì tình yêu của anh nữa. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm Mỗi ngày qua đi với những chuyến xe buýt cô tự lên xuống thành công, và Susan cảm thấy như chưa bao giờ cuộc đời chìm trong bóng tối của cô có thể tốt hơn. Cô đang làm được việc đó. Cô sẵn sàng đi làm một mình.

Sáng thứ sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường lệ. Khi cô trả tiền vé để xuống xe, bác tài nói: “Này cháu, bác ghen với cháu đó”. Susan không chắc là bác tài đang nói với mình. Xét cho cùng, còn ai trên đời này lại đem lòng ghen với một phụ nữ mà phải vất vả tìm kiếm việc trong một năm qua? Nhưng nhiên, cô hỏi bác tài: “Tại sao bác nói bác ghen với cháu?” Bác tài đáp: “Cháu biết đấy, suốt tuần rồi sáng nào một người đàn ông đi gặp trai một cựu quân nhân cũng đứng ở góc đường nhìn cháu xuống xe. Anh ấy chờ đợi cháu băng qua đường an toàn rồi nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng. Anh chàng gọi cho cháu một hồi hôn gió, với tay chào rồi quay đi. Cháu là một phụ nữ thật may mắn.”



Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không thể nhìn thấy Mark, cô vẫn cảm nhận sự có mặt của anh. Cô thật may mắn, may mắn vô cùng. Vì anh đã tặng cho cô tình yêu quý giá hơn cả thế giới của cô, tình yêu mà cô chưa từng nhìn thấy mình tin.

Tình yêu và tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chưa có bóng tối bao vây.

A Gift of Love